

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016

Liên hệ Fontella Koleff A/Giám Đốc Thông Tin, Các Ngành Kỹ Nghệ Sơ Cấp

8429 0488/0423 296 579

Hãy theo dõi thông tin của chúng tôi trên trang Twitter [@SA_PIRSA](#)

**PRIMARY
INDUSTRIES
& REGIONS SA
PIRSA**

Giai đoạn khắc phục ảnh hưởng lũ lụt cho các nhà sản xuất rau và hoa quả bắt đầu

Là một phần trong nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt của Chính Quyền Nam Úc, các nhóm nhân viên của Bộ Kỹ Nghệ Sơ Cấp và Vùng Quê Nam Úc (Primary Industries and Regions SA/PIRSA) đã bắt đầu thẩm định mức độ thiệt hại các khu vực bị lũ lụt thuộc Vùng Đồng Bằng Bắc Adelaide.

Các nhóm này hiện nay đang làm việc với các nhà sản xuất để đánh giá mức độ thiệt hại đối với các nông trại trồng rau bán, mùa màng, gia súc, nhà kính, các công trình trong nông trại và trang thiết bị.

Công việc khắc phục cũng sẽ bao gồm việc thẩm định những vấn đề liên quan đến sử dụng nước sạch, chất thải hữu cơ và đồ rác.

Phối hợp với các nhóm kỹ nghệ và chính quyền địa phương, PIRSA sẽ điều phối và hỗ trợ một chương trình tháo rút nước ra khỏi các khu nhà cửa đất đai nông nghiệp bị ảnh hưởng.

PIRSA khuyến khích các nhà sản xuất rau và hoa quả báo cho PIRSA về những tổn thất do lũ lụt gây ra đối với việc kinh doanh của họ thông qua các nhóm đánh giá hậu quả tại hiện trường hoặc qua đường dây nóng thường trực 24 tiếng - **(08) 8207 7847**.

Thông tin chi tiết được đăng trên www.pirsa.gov.au/emergency_management

Trích dẫn từ Quyền Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành, Ngài Will Zacharin

PIRSA đang liên hệ với các cơ quan chính quyền khác để bảo đảm nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt được phối hợp với toàn thể các ban ngành.

Một khi mức độ thiệt hại được đánh giá đầy đủ, chúng tôi sẽ quyết định những hỗ trợ gì chúng tôi có thể giúp được.

Để giúp cho việc đánh giá được chính xác, chúng tôi khuyến khích các nhà trồng trọt và sản xuất bị ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt này liên hệ PIRSA và báo về tổn thất và những vấn đề hiện nay họ đang phải đối phó để chúng tôi có thể tiến hành trợ giúp họ phục hồi càng sớm càng tốt.

Bối cảnh

Khu vực thuộc Vùng Đồng Bằng Bắc Adelaide bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những trận lũ lụt chiếm hơn 1100 hecta.

Theo ước tính có khoảng 300 nhà trồng trọt bị ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt trong tháng Mười, chiếm khoảng một phần ba ngành trồng rau quả trong nhà kính của tiểu bang.

Những cây trồng chính bị ảnh hưởng là khoai tây, cà rốt, bắp cải, bông cải trắng, bông cải xanh, dưa leo, ớt chuông và cà chua trồng trong nhà kính.

Dự báo sẽ không còn lũ lụt ở khu vực Sông Gawler kể từ vùng Gawler trở xuống.